

**BÁO CÁO****Dur luận xã hội tháng 02/2018**

Thực hiện Nghị quyết Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả nắm bắt tình hình dư luận xã hội tháng 02 năm 2018, cụ thể như sau:

**1. Dư luận về tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII và chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

Việc tổ chức triển khai, quán triệt các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với quyết tâm chính trị cao và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa sai phạm; từng bước đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi được các biểu hiện tiêu cực, suy thoái trong Đảng; khắc phục được các khuyết điểm trong công tác cán bộ và thực hiện các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được chỉ đạo tiến hành điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật, được cán bộ, đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

**2. Tình hình kinh tế và đời sống đoàn viên, thanh niên**

Tình hình kinh tế và đời sống đoàn viên, thanh niên ổn định, tích cực tham gia vào các công trình phần việc xây dựng nông thôn mới, tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư, tham gia thực hiện tốt các nội dung mà Đoàn – Hội các cấp phát động, tích cực làm ăn, phát triển kinh tế, tích cực chăm sóc hoa màu, đàn gia súc, gia cầm kịp cung ứng nguồn hàng Tết.

Ngoài ra, vẫn còn nhiều đoàn viên, thanh niên gặp khó khăn về kinh tế. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục phối hợp cùng các ban ngành địa phương vận động các nguồn lực hỗ trợ các đối tượng phát triển kinh tế và chăm lo tốt cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Dư luận cũng quan tâm đến mức thưởng Tết tại các công ty, doanh nghiệp, sau một năm làm việc thì người lao động cũng mong muốn sẽ nhận được mức thưởng thích hợp để đón Tết sung túc, đủ đầy hơn.

**3. Công tác vận động, chăm lo cho người dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhất là hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn; không khí**



## **đón Tết của đoàn viên, thanh niên và người dân tại các địa phương, hàng hóa phục vụ Tết**

Đoàn các cấp vận động các mạnh thường quân trong và ngoài huyện tổ chức thăm và trao tặng nhiều phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Qua các hoạt động đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ Đoàn, Hội tình nhà trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng Nông thôn mới. Đồng thời, tạo ra môi trường để cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên các xã đặc biệt khó khăn; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội cơ sở. Vì vậy, được dư luận hết sức đồng tình và đánh giá cao vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong công tác vận động hỗ trợ, chăm lo nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Đoàn viên, thanh niên và người dân phấn khởi chuẩn bị vệ sinh, trang trí nhà cửa đón Tết, hàng hóa phục vụ Tết ngày càng đa dạng, phong phú. Tuy nhiên vấn đề về giá cả hàng hóa dịp Tết theo thông lệ thường biến động tăng so với ngày thường, chất lượng hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay còn tồn tại nhiều hàng giả, hàng nhái, chất lượng kém trôi nổi trên thị trường làm nảy sinh tâm lý lo lắng, bức xúc trong dư luận, ngành chức năng cần thường xuyên kiểm tra, siết chặt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần đảm bảo chất lượng, vệ sinh hàng hóa, thực phẩm nhất là trong dịp Tết đến Xuân về.

### **4. Dư luận về việc xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm**

Dư luận về việc xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm nhìn chung cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân rất tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật; tin tưởng phiên tòa đã xét xử đúng người, đúng tội, phán quyết nghiêm khắc để không chỉ những người vi phạm bị trừng trị thích đáng mà còn khiến những ai có những ý đồ xấu, tham vọng bất chính cũng phải chùn tay. Đồng thời, đó còn là bài học kinh nghiệm đối với công tác cán bộ từ khâu đào tạo, bồi dưỡng, phân công, bố trí, đưa vào diện quy hoạch phải gắn với công tác giám sát. Không thể buông lỏng quản lý, thờ ơ, thiếu trách nhiệm để dẫn đến mất cán bộ, mất niềm tin của nhân dân.

### **5. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông tại địa phương**

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn còn nhiều phức tạp do thời điểm giáp Tết, tội phạm trộm cắp tài sản, tệ nạn cờ bạc nổi lên ở một số nơi gây tâm lý lo ngại trong người dân.



Những ngày cận Tết, lượng xe cộ lưu thông đông hơn dẫn đến tình hình va chạm, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp. Vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh, chạy quá tốc độ, chờ hàng hóa công kênh và chờ quá số người quy định,...

#### **6. Dự luận xã hội về nội dung triển khai công tác không thu tiền điện tại nhà khách hàng sử dụng điện của Công ty Điện lực Bến Tre**

Đa số người dân không đồng tình về nội dung triển khai công tác không thu tiền điện tại nhà khách hàng sử dụng điện của Công ty Điện lực Bến Tre. Về lý do không đồng tình, người dân cho rằng nếu thu bằng các hình thức như qua thẻ ATM hoặc hình thức khác thì một số người dân không có thẻ; và khi thu tiền điện tại nhà sẽ thuận tiện hơn trong việc trao đổi cũng như phản ánh đến nhân viên công ty về tình hình sử dụng điện.

#### **7. Về vấn đề sự kiện đội tuyển thể thao U23 Việt Nam trong Giải vô địch bóng đá U23 Châu Á 2018 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 27/01/2018**

Sau những trận thắng lịch sử của Đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á, nhân dân cả nước đều rất hân hoan, phấn khởi và có những hoạt động chào mừng đội tuyển nhà thắng trận, đây là niềm vinh dự to lớn đối với người dân Việt Nam. Thanh niên trên địa bàn tỉnh đã tham gia cổ vũ lành mạnh, không xảy ra tình trạng kích động phần khích quá độ gây hậu quả nghiêm trọng. Việc tuyên truyền cổ vũ thông qua đăng tải các tin bài trên các trang mạng xã hội cũng lan tỏa rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân. Tuy nhiên, việc một số tiếp viên hàng không ăn mặc phản cảm đón tiếp các cầu thủ trên máy bay đem đến những hình ảnh không đẹp trong dự luận và bị nhiều lời bình luận chỉ trích.

#### **8. Các vấn đề khác được dự luận quan tâm**

Nhìn chung, dự luận quan tâm đến việc tổ chức họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng 03/02 và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Chương trình họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng 03/02 nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang và ý nghĩa của ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, củng cố lòng tin và nâng cao lòng tự hào về Đảng, đất nước, dân tộc và quê hương; tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh. Thông qua buổi họp mặt đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua Đồng Khởi mới, Đồng Khởi khởi nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết của huyện đề ra trong năm 2018. Do đó, được dự luận trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân đồng tình và đánh giá cao.

## **II. Đề xuất, kiến nghị**

Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân tỉnh nhà đề xuất các ngành chức năng tăng cường kiểm tra các điểm buôn bán các loại hàng hóa để đảm bảo chất lượng phục vụ Tết cho người dân.

Trên đây là Báo cáo dư luận tháng 02 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo các cấp lãnh đạo theo dõi, chỉ đạo.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**

**Nơi nhận:**

- BTG TW Đoàn;
- Ban CTTN TW Đoàn;
- BDV Tỉnh ủy;
- BTG Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- BTV các Huyện, Thành đoàn;
- BTV Đoàn Thanh niên Công an tỉnh;
- Đoàn khối, Đoàn tương đương;
- Đoàn trường học trực thuộc;
- BTG Tỉnh đoàn;
- Lưu VT.



**Hà Quốc Cường**